

โคตี้ อิงค์ แต่งตั้งพาทริซ เดอ ตาลูเอต์ เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่

นิวยอร์ก-4 ธ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเงินของมาร์ส อิงค์ เตรียมร่วมงานกับโคตี้ อิงค์ บริษัทผู้นำด้านความงามระดับโลก ตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นไป

โคตี้ อิงค์ (Coty Inc.) (NYSE: COTY) บริษัทผู้นำด้านความงามระดับโลก ประกาศแต่งตั้งนายพาทริซ เดอ ตาลูเอต์ (Patrice de Talhouet) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นไป โดยเขาจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากนายเซอร์จิโอ เปเดรโร (Sergio Pedreiro) ซึ่งจะทำงานกับโคตี้ อิงค์ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2557 เพื่อเตรียมการเปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำปีไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2557 ของบริษัท รวมถึงจัดการส่งมอบหน้าที่ให้กับนายเดอ ตาลูเอต์อย่างสมบูรณ์

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/NY80540LOGO>)

นายเดอ ตาลูเอต์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรประจำทวีปอเมริกาและสมาชิกคณะกรรมการบริหารการเงินของบริษัท มาร์ส อิงค์ (Mars, Inc.) ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำโครงการแปลงสภาพกลไกทางการเงินระดับโลกของบริษัทเป็นระยะเวลาหลายปี ดูแลเรื่องการบริหารและการทำตามข้อกำหนดในภูมิภาค รวมถึงดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะกรรมการเงินของมหาวิทยาลัยมาร์ส โดย 5 ปีก่อนหน้านั้นเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินประจำยุโรปของมาร์ส โกลบอล ช็อกโกแล็ต (Mars Global Chocolate) และก่อนที่จะร่วมงานกับมาร์ส อิงค์ เขาเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสของอัลคาเทล-ลูเซนต์ (Alcatel-Lucent) มานานกว่า 10 ปี ส่งผลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินอย่างลึกซึ้งและมีทักษะการทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกทั้งในยุโรปและทวีปอเมริกา ทั้งนี้ เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่ธนาคารโซซิเอเต เจเนอรัล (Societe Generale) และทำงานที่นั่นนาน 4 ปี

นายเดอ ตาลูเอต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการระหว่างประเทศ และ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงิน การบัญชี และกฎหมายองค์กร

นายมิเชล สแกนนาวินี (Michele Scannavini) ซีอีโอของโคตี้ อิงค์ กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับพาทริซในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ พาทริซมีความรู้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จในการเป็นผู้นำการดำเนินงานด้านการเงินร่วมกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำหลายแห่ง และเขาจะทำให้ทีมบริหารของเรามีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

สำหรับนายเซอร์จิโอ เปเตรโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนปัจจุบันนั้น ได้เข้ามาร่วมงานกับโคตี้ อิงค์ ในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลกปี 2552 และได้ใช้กลยุทธ์อันแข็งแกร่งช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับโคตี้ อิงค์ นอกจากนี้ นายเปเตรโรยังเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารและการทำตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงการนำ SOX มาใช้ ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โคตี้ อิงค์ สามารถขายหุ้นแก่สาธารณะได้ในเดือนมิถุนายน 2556

นายสแกนนาวินี กล่าวไปต่อว่า “ทีมผู้บริหารของโคตี้และตัวผมเองยอมรับในความสามารถของเซอร์จิโอ และขอแสดงความขอบคุณต่อการอุทิศตนเพื่อขยายผลกำไรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบุคคลผู้มีไหวพริบทางธุรกิจและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เราจะคิดถึงเขาและขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า”

เกี่ยวกับ โคตี้ อิงค์

โคตี้ เป็นบริษัทความงามชั้นนำระดับโลก ด้วยรายได้สุทธิ 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โคตี้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงปารีสในปี พ.ศ.2447 บริษัทดำเนินธุรกิจความงามครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์น้ำหอม เครื่องสำอาง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเรือนร่างซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและวางจำหน่ายในกว่า 130 ประเทศและเขตแดน โคตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ระดับโลก เช่น adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel และ Sally Hansen